
sþ. 285. Fyrirspurnir. [148. mál]
I. Til landbúnaðarráðherra um sölu á kartöflum.

Frá Ingólfi Jónssyni.

Hvaða ráðstafanir hefur ríkisstjórnin gert til þess að koma i verð allri
kartöfluuppskerunni frá s. l. ári?

II. Til utanríkisráðherra um framkvæmdir á Keflavíkurflugvelli.

Frá Stefáni Gunnlaugssyni.

1. Hvað tefur fyrirhugaðar framkvæmdir á Keflavíkurflugvelli, sem boðaðar
voru í fréttatilkynningu utanríkisráðuneytisins, sem birtist í dagblöðum 19.
febrúar 1971, til að auka nýtingarmöguleika og öryggi vallarins?

2. Hvenær verður hafizt handa um aðrar aðkallandi framkvæmdir á Kefla-
víkurflugvelli, sem nauðsynlegar eru, til þess að Keflavíkurflugvöllur geti
talizt öruggur alþjóðaflugvöllur?


